



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ นางสาวสุภาพร กำเนิดผล พรรคประชาธิปัตย์

2. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 115 กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยนางสาวสุภาพร กำเนิดผล ได้ปฏิญาณตนในที่ประชุม ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ คือ 475 คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ 238 คน

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(1) กระทู้ถาม

1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคนไทย อาทิ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน รัฐบาลได้ดำเนินการแล้วหรือไม่ และในระยะยาวมีวิธีการป้องกันอย่างไร โดยนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากในห้วงเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ในพื้นที่ภาคเหนือมักจะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง ไฟป่า และหมอกควัน ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกปี และยังมีความห่วงใยในกรณีที่มีพื้ที่กษัรักษาป่า ถูกยกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากถูกตัดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร และที่ผ่านมามาภาคเอกชนได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ.

รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง และในขณะนี้ได้มีน้ำมันรั่ว 400,000 ลิตร ในภาคตะวันออก ซึ่งสารเคมีบางชนิดที่ทำลายน้ำมัน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันมีการจับตัวรวมกัน จะทำให้ระบบนิเวศได้รับผลกระทบหรือไม่ และมีมาตรการอย่างไร

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจงว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยที่ผ่านมามักปี มีสาเหตุจากการเผาในพื้นที่ต่างๆ เช่น การเผาในพื้นที่ป่าเพื่อหาของป่า และการทำการเกษตรในพื้นที่ป่า การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูก การเผาในพื้นที่โล่งเพื่อการกำจัดวัชพืชรัฐบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งปัญหาหมอกควันข้ามแดนซึ่งเกิดขึ้นทุก ๆ ปี ก็กำลังได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น สำหรับร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ซึ่งได้มีการนำเสนอเข้ามา จำนวน 2 ร่าง ร่างที่เสนอโดยประชาชนนั้นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และอีกฉบับนั้นเอกสารยังไม่ครบถ้วน อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมเอกสาร ส่วนกรณีการถูกลดงบประมาณของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จะต้องถูกเลิกจ้าง ตนไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ทำหนังสือยื่นขอจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง ให้สำนักงานประเมินพิจารณาถึงความจำเป็นในการจ้างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อปกป้องรักษาผืนป่าของประเทศแล้ว และสามารถจ้างงานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้ทั้งหมดโดยจะเริ่มทำงานในเดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ส่วนประเด็นเหตุน้ำมันดิบรั่วไหล จำนวน 400,000 ลิตร จากท่อใต้ทะเลของทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเลอ่าวไทย บริเวณท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 นั้น ตนได้สั่งการให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษและกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่เพื่อหาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร และบริษัทสตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาจะต้องรับผิดชอบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดต่อไป

1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการจัดการการใช้รถใช้ถนน โดย นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ถาม นายกรัฐมนตรี

จากกรณีการเสียชีวิตของ พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือ หมอกระต่าย จักษุแพทย์ ระหว่างเดินทางข้ามถนนตรงทางม้าลาย ถนนพญาไท ด้วยเหตุบีบไซค์ชน รัฐบาลมีแนวทางอย่างไรให้ผู้ขับรถใช้ถนนมีวินัยจราจร เคารพกฎจราจร และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการอย่างไรในการป้องกัน และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาท โดยต้องทำอย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ การใช้รถใช้ถนนที่มีปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะความบกพร่องของระบบ การอบรมผู้ขับรถใช้ถนน การใช้ทางม้าลาย การออกใบอนุญาตให้ผู้ขับขี่ ควรลงรายละเอียดแต่ละประเภทของรถที่ใช้ให้เข้มข้นมากขึ้น ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก มีเกณฑ์อนุมัติใบขับขี่ที่รัดกุมหรือไม่ จะมีการประเมินและทบทวนเกณฑ์การอนุญาตให้ใบขับขี่หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ขอให้รัฐบาลเป็นต้นแบบในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ตอบกระทู้ถามว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีการใช้สิทธิใดๆ ผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมาย สำหรับกลไกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมีการดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้ว การที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ขับรถใช้ถนน ต้องมีวัฒนธรรมการใช้ที่ดี ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จะต้องมีการรณรงค์ในการใช้รถใช้ถนน และทำทุกอย่างให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนได้ดำเนินการมาโดยตลอด และได้มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ว่าจะมีแนวทางแก้ไขและบังคับใช้กฎหมายอย่างไร

อีกทั้ง ภายภาพของถนนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่สูงมาก ซึ่งขณะนี้พยายามปรับตามงบประมาณที่ได้รับ ยืนยันว่ารัฐบาลมีแนวทางในการดำเนินการแก้ไข จากการประเมินการใช้ถนนของประเทศไทย พบว่ามาตรการทางกฎหมายไม่สามารถทำให้คนขับรถมีวินัยได้ ดังนั้น คณะกรรมการฯ พยายามแก้ไข เช่น แก้ไขการสอบใบขับขี่ ให้มีวินัย วัฒนธรรมการใช้รถ ไม่ใช่แค่เดินหน้า หรือถอยหลังได้เท่านั้น นอกจากนี้ ประเด็นที่ทำได้ เป็นความประมาท ทั้งที่การขับรถเร็ว ตีมีสุราแล้วขับรถ หากมีผู้บาดเจ็บ คนเสียชีวิต โทษคือติดคุก แต่การทำคดีนั้น คณะกรรมการฯ ไม่เห็นด้วยว่ากระบวนการทำคดีนั้นไม่ติดคุก ดังนั้น ต้องทำให้ชัดเจนเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายให้ได้ผลและตระหนัก อย่างข้าราชการบางส่วนต้องไม่ประมาท เพราะถ้าติดคุกต้องดำเนินคดีกฎหมายรุนแรงแต่ขึ้นอยู่กับการทำคดีอย่างไรให้ติดคุกเป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ ขอให้สังคมได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายทำได้เพียงบางส่วน สังคมต้องช่วยเหลือกัน สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องมีการถอดบทเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกตั้งแต่เด็กในบริบทการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว นอกจากนี้ ในกรุงเทพมหานครที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเกิดจากผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่มีวินัยและวัฒนธรรมในการใช้รถ ใช้ถนน และมีทางแยกร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายและแนวทางในการแก้ไข โดยให้มีการดำเนินการเรื่องอุบัติเหตุทางถนนตลอด ไม่เฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ ใช้มาตรการที่มีอยู่อย่างเข้มข้นโดยการบังคับใช้กฎหมาย ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วม ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้น

1.1.3 กระตุ้นเรื่อง กัญชา ไม่ใช่ยาเสพติด เป็นพืชเศรษฐกิจ และยารักษาโรค

โดย นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ตามที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งไม่มีชื่อของกัญชาอยู่ในกฎหมายนั้น หมายความว่า กัญชา ไม่ใช่ยาเสพติดประเภท 5 ส่งผลให้พืชกัญชาไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไป และเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประชาชนจะนำกัญชาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการรักษาอาการของผู้ป่วย ทั้งนี้ ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีเหมือนเช่นที่ผ่านมา และประชาชนที่จะปลูกกัญชาจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้แจงว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ได้มีมติเห็นชอบให้ถอนกัญชา กัญชงออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญคือ การปลดกัญชา กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยจะมีผลบังคับใช้ใน 120 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา กัญชาและกัญชงที่ผลิตในประเทศไทยจะไม่ให้เป็นยาเสพติดประเภท 5 อีกต่อไป ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แถลงต่อรัฐสภาว่าจะส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสร้างรายได้แก่ประชาชน นอกจากนี้ กัญชามีการกำหนดให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมทั้งจะต้องเป็นพืชเศรษฐกิจ เป็นทางเลือกในการทำมาหากินให้กับประชาชน เพิ่มมูลค่าเป็นแสนล้านบาท ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายที่มากำกับดูแลเรื่องนี้ โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป

1.2 กระตุ้ถามทั่วไป

1.2.1 กระตุ้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาเขตพื้นที่กรมประมง ในเขตหนองหาร ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484 โดย นายอภิชาติ ตีรสวัสดิ์ชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565)

ด้วยหนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นทะเลสาบธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบหลายหมื่นครอบครัวใช้ประโยชน์ร่วมกันมานานนับ 100 ปี โดยปกติในช่วงเวลาฤดูฝนน้ำจะท่วมหลาก แต่ในช่วงหน้าแล้งน้ำจะแห้งลดลงเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีให้ประชาชนใช้เลี้ยงสัตว์ วัว ควาย ในปี พ.ศ. 2484 กรมประมงได้ประกาศให้เขตหนองหารเป็นเขตพื้นที่หวงห้ามในเขตอำเภอเมืองสกลนคร พื้นที่ 119,732 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นพื้นน้ำและเขตที่น้ำท่วมถึง ซึ่งสร้างปัญหาในเรื่องแนวเขตพื้นที่ครอบครองของประชาชนที่อาศัยรอบ ๆ หนองหาร เนื่องจากพระราชกำหนดประกาศเขตทับซ้อนลงไปในพื้นที่ดินของวัด โรงเรียน บ้านที่อยู่อาศัย และที่นาของประชาชน ก่อให้เกิดกรณีพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนมานานนับ 80 ปี ซึ่งทางจังหวัดก็ได้ดำเนินการแก้ไขในเรื่องแนวเขตหนองหาร โดยในปี 2540 มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ 0623 กำหนดพื้นที่ประมาณ 77,014 ไร่ ทับซ้อนลงในพื้นที่หนองหารตามพระราชกำหนด พ.ศ. 2484 ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการประกาศแผนพัฒนาหนองหาร ฉบับปี 2563 - 2572 ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาบูรณาการ หนองหารในหลากหลายมิติ รวมทั้งเร่งรัดในการกำหนดแนวเขตของหนองหาร ตามหลักรังวัด GPS ดาวเทียมจนสามารถกำหนดพื้นที่ผิวน้ำของหนองหารได้ พื้นที่ 76,317 ไร่ ทำให้หนองหารตามพระราชกำหนด พ.ศ. 2484 มีพื้นที่ส่วนต่างกับที่วัดจริงจำนวน 43,415 ไร่ ซึ่งปัญหาแนวเขตพื้นที่หนองหารเป็นปัญหาที่เรื้อรังยืดเยื้อกันมาเป็นเวลานาน ก็ยังไม่เกิดความชัดเจนเรื่องแนวเขตการใช้พื้นที่ การถือครองที่ดินก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับราษฎรอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเกิดความชัดเจนจะได้สามารถพัฒนาพื้นที่หนองหารในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากเหตุผลข้างต้น จึงขอเรียนถามว่า

1. ขอทราบว่าการประมงมีการกักในการดูแล พัฒนาหนองหารอย่างไรบ้างในแต่ละปีงบประมาณ ได้รับงบประมาณมาพัฒนาบูรณาการมากน้อยเพียงใด ขอทราบรายละเอียด
2. ขอทราบว่าการประมงมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาคกรครอบครองที่ดิน การเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร ของประชาชนในส่วนที่เหลืออย่างไร ขอทราบรายละเอียด
3. ขอทราบว่าจะมีการยกเลิกพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484 แล้วประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติกำหนดพื้นที่ตามพื้นที่ที่เป็นจริงในปัจจุบันได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ตอบกระตุ้ถามว่า กรมประมงมีงบประมาณน้อย ได้รับเพียงปีละ 12 ล้านบาท ตามภาระหน้าที่แล้วไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่บึงหนองหารมีบริเวณกว้างขวาง สำหรับการยกเลิกพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484 นั้น สามารถยกเลิกได้ โดยได้ใช้งบประมาณจำนวน 1.2 ล้านบาท กับกรมประมงและกระทรวงมหาดไทยใช้ระบบดาวเทียมวัดพื้นที่ใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี เพื่อพิสูจน์ว่าพื้นที่เป็นของผู้ใดบ้าง เมื่อได้หลักฐานชัดเจน สามารถยกเลิกพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484 และออกประกาศใหม่ เพื่อยืนยันว่าพื้นที่นั้นมีประชาชนอยู่จริง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ

กับบึงหนองหาร โดยได้แบ่งหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานเข้ามาควบคุมดูแล อาทิ กรมชลประทาน กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้บูรณาการการทำงานร่วมกัน

1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชน จากพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 โดย นายประสงค์ บุรณพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามกิจการสำคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปในครั้งถัดไป

1.2.3 กระทู้ถามเรื่อง การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดย นายวิสุทธิ ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีปัญหาในเรื่องความรับผิดชอบของหน่วยงาน คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจากระยะเวลาที่ได้ติดตามการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวนกว่า 20 ปี ไม่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ทำให้ประชาชนในอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เสียโอกาสในการได้รับผลประโยชน์ เรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นอย่างมาก ถ้าหากมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวนจะทำให้แก้ปัญหาหน้าท่วม น้ำแล้งระยะยาว และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 2 อำเภอที่กล่าวมาเป็นอย่างยิ่ง จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า

1. กระทรวงใดมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงที่จะแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ขอทราบรายละเอียด
2. กระทรวงที่รับผิดชอบจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำเมื่อใดขอทราบรายละเอียด
3. หากกระทรวงที่รับผิดชอบไม่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวน จะมีวิธีการจัดการบริหารน้ำให้กับประชาชนอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ตอบกระทู้ถามว่า ในประเด็นคำถามดังกล่าว ตนจะลงพื้นที่ดูแลเรื่องก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่

1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง การตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน รัฐบาลพยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหลายแนวทาง ซึ่งแนวทางหนึ่งที่ฝ่ายบริหารโดยรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาล โดยได้กำหนดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 57/2559 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คผบ.จชต.) ได้รับคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นับตั้งแต่มีการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 18/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาล ฯ และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลอีกคราวหนึ่ง ด้วยเหตุที่ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นและเห็นว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาซึ่งไม่ได้รับการแก้ไข และอาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไม่ตรงกับเงื่อนไขการก่อเกิดของปัญหา จึงขอเรียนถามว่า

1. ผู้แทนพิเศษที่แต่งตั้งมาตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ในอดีตมีผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างไร ขอทราบรายละเอียด
2. การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลการศึกษาคงต่ำ ที่ผ่านมาการเรียนการสอนในโรงเรียนตาดีกา (ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือโรงเรียนอบรบจริยธรรมประจำมัสยิด) รัฐบาลมีแนวนโยบายจะสนับสนุนส่งเสริมอย่างไร เพื่อยกระดับให้การศึกษาที่มีผลดีขึ้น อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
3. รัฐบาลโดยคณะกรรมการผู้แทนพิเศษ มองเห็นว่าสถานการณ์การก่อเหตุในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2564) มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากสาเหตุใด และมีข้อเสนอแนะสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ตอบกระทู้ถามว่า ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเป็นอยู่และเศรษฐกิจในพื้นที่ควบคู่ไปกับการดูแลความสงบเรียบร้อย เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ดีที่สุด มุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ซึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแผนงานของหน่วยงานในพื้นที่ และแผนงานบูรณาการ ซึ่งมีความจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้ไปสู่เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน ทั้งในมิติของความมั่นคงและเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชายแดนภาคใต้ ในส่วนของคณะผู้แทนพิเศษที่แต่งตั้งขึ้นมา ที่ผ่านมามีทำหน้าที่ ขับเคลื่อนการดำเนินการในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม ที่ทำงานอยู่ในชายแดนภาคใต้ มีการบูรณาการการดำเนินการตามแผนงานโครงการวิธีการทำงานจะเป็นการประสานงาน การประชุม และการเสนอแนวทางการดำเนินการไปสู่คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ถ้ามีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงใด หรือมีความต้องการให้กระทรวงใดลงไปแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม สามารถสั่งการได้ตามนโยบาย การดำเนินการของชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมามีผลที่จะดำเนินการได้ไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านการพัฒนา มีความพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากการดำเนินการของคณะผู้แทนพิเศษที่ผ่านมานั้น มีผลเป็นรูปธรรมในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านการพัฒนาและการศึกษา ผู้แทนพิเศษได้ประสานงานขับเคลื่อนในโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่จะขจัดความยากจนพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นขจัดปัญหาความยากจน มีการประเมินการดำเนินการ มีผลที่ดีขึ้นตามลำดับ สำหรับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างเศรษฐกิจ กำหนดให้การดำเนินการนั้น ให้เกิดความร่วมมือเร็วในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมการค้าชายแดนการท่องเที่ยวในพื้นที่ การบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชน ได้พัฒนาโรงเรียนประจำโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้มีโอกาสนำไปสู่วัยได้ทีมากขึ้น ขับเคลื่อนการศึกษาสายอาชีพ สร้างงานให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาให้มีงานรองรับ ขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน โดยให้ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความรักความผูกพัน นอกจากนี้ ประเด็นความมั่นคงปลอดภัย ผู้แทนพิเศษได้เข้าประสานงานกับ

ภาคประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ สนับสนุนในเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลการพูดคุยอย่างสันติสุข และได้ดำเนินการขับเคลื่อนสภาพสันติสุข ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น สร้างความรักความสามัคคี ตลอดจนสร้างความร่วมมือในหมู่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับสมาชิกในชุมชน ปัจจุบันมียุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การดำเนินการของผู้แทนพิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ปรับการดำเนินการเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจะประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหน้าที่ขับเคลื่อนและให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น ประสานงานต่อคณะกรรมการฯ และจะดำเนินการตามแผนงาน มุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำสันติสุขคืนสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป สำหรับเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ได้เน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ต้องโปร่งใสในการดำเนินการมีมาตรการในการเจรจาเป็นหลัก จากเบาไปหาหนัก และมีส่วนร่วมของภาคส่วนในพื้นที่ ระมัดระวังไม่ให้เกิดการสูญเสีย ให้ดำเนินการภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ

1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง โครงการขุดลอกและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเตี้ย พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564)

1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการ การสร้างอาชีพ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในชุมชน โดย นายเสถียร เผือกประพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 1.3.2 – 1.3.3 เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564)

1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง แนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาอากาศเป็นพิษจากหมอกควันเกิดจากไฟป่าอย่างยั่งยืน โดย นายณพพล เหลืองทองนารา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมนาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณา

(3) รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

ครั้งที่ 3 เป็นพิเศษ วันพุธที่ 9 มิถุนายน และวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

ครั้งที่ 4 เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

ที่ประชุมรับรอง

(7) เรื่องอื่น ๆ

1) ตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายสิระ เจนจาคะ) สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ ร้อยเอก จงชัย วงศ์ทรายทอง

2) ตั้งกรรมการคณะกรรมการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลงเนื่องจากลาออก (นายสันติ กิระนันท์) สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล

3) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

4) คณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2565

5) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

6) เลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา แทนตำแหน่งที่ว่างลง 3 ตำแหน่ง ตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 7.4 – 7.6 ค้างมาจากการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565)

ด้วย พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา และนางสาวศศิธร ศรีสุจจริต ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 มาตรา 16 บัญญัติให้เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงเพราะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามมาตรา 15 หรือเพราะพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 19 ให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เลือกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 ขึ้นแทนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างหรือวันเปิดสมัยประชุมรัฐสภาแล้วแต่กรณี

ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ลงมติเลือก พลตำรวจเอก ปิยะญา มาเม่น พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา และนายวีรวิทย์ วิวัฒน์วานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง

(1) รับทราบรายงานประจำปี 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542

(2) ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน นับแต่วันที่ 14 มกราคม 2565

ที่ประชุมรับทราบ

2.2 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.3 รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ขอเลื่อนในครั้งถัดไป)

2.4 รับทราบรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.5 รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของสถาบันพระปกเกล้า (เรื่องตามระเบียบวาระ หมายเลข 2.2 – 2.5 ค้างมาจากการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564)

2.6 รับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขอเลื่อนในครั้งถัดไป)

2.7 รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2563

2.8 รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2563 (วันยุบเลิกบริษัท)

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น เมื่อสมาชิกได้อภิปรายเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ประธานฯ และสั่งปิดประชุม เวลา 19.13 นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา 19.13 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร